

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง “รুক্তลาดเอเชียใต้ ขยายการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทย-ศรีลังกา” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อความตกลงการค้าเสรี ไทย-ศรีลังกา (Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement: SLTFTA) รวมถึงการเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ และการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในงานสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง “รুক্তลาดเอเชียใต้ ขยายการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทย-ศรีลังกา”
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	<p>งานสัมมนาในครั้งนี้มีภาคธุรกิจ กลุ่มเกษตรกร ภาคีรัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อความตกลงการค้าเสรี ไทย-ศรีลังกา (Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement: SLTFTA) โดยมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมจำนวนรวมทั้งสิ้น ๖๙๑ ราย (เข้าร่วมงานสัมมนา จำนวน ๑๕๕ ราย และเข้ารับฟังแบบออนไลน์ จำนวน ๕๓๖ ราย) ดังนี้ อาทิ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. กระทรวงการคลัง๒. กระทรวงการต่างประเทศ๓. กระทรวงพาณิชย์๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์๕. กระทรวงแรงงาน๖. กระทรวงสาธารณสุข๗. กระทรวงอุตสาหกรรม๘. กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก๙. สมาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย๑๐. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย๑๑. สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย๑๒. บริษัท Leo global logistics PCL๑๓. บริษัท True Logistics๑๔. บริษัท วี.พี. ฟู้ด จำกัด๑๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ๑๖. มหาวิทยาลัยสยาม

<p>ผลจากการมีส่วนร่วม</p>	<p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของความตกลงการค้าเสรี ไทย-ศรีลังกา (Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement: SLTFTA) มากขึ้น รวมถึงสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ และปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>
<p>การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p>	<p>กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา เพื่อประกอบเป็นข้อมูลเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา และเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการเปิดเสรีต่อไป</p>

ภาพงานสัมมนาประชาพิจารณ์



